

Số: 70 /KH-TT

Đồng Nai, ngày 14 tháng 11 năm 2019

KẾ HOẠCH

Thanh tra năm 2020

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ban hành ngày 15/11/2010;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCTP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Căn cứ Văn bản số 1970/TTCTP-KHTH ngày 31/10/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020;

Thanh tra tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

2. Triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra, gắn với việc tham mưu UBND tỉnh trong quản lý Nhà nước. Hoạt động thanh tra vừa bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, vừa bám sát, đáp ứng được các yêu cầu của việc phát triển kinh tế, xã hội ở các cấp, các ngành; tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra. Hoạt động thanh tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, đồng thời chú trọng việc thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, nhất là đối với các vụ việc vi phạm pháp luật đã chuyển sang cơ quan điều tra để khởi tố vụ án hình sự.

3. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy và của UBND tỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành. Phối hợp tốt với các ngành chức năng để tham mưu cho UBND cùng cấp xử lý, giải quyết cơ bản các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định; tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các cấp, các ngành.

4. Triển khai hiệu quả chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với triển khai thanh tra việc

thực hiện trách nhiệm nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu hoàn thiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhất là các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng và cơ chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THANH TRA

1. Công tác thanh tra

- Thực hiện 10 cuộc thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND huyện, thành phố, Giám đốc cấp sở, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện văn bản, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ theo Quyết định thanh tra số 624/QĐ-TTCP ngày 27/8/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ (nếu có); việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao khác theo quy định, cụ thể:

+ Thanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện văn bản, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao khác theo quy định.

+ Thanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Ngoại vụ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện văn bản, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao khác theo quy định.

+ Thanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Tư pháp về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện văn bản, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao khác theo quy định.

+ Thanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện văn bản, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao khác theo quy định.

+ Thanh tra trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện văn

bản, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao khác theo quy định.

+ Thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện văn bản, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ theo Quyết định thanh tra số 624/QĐ-TTCP ngày 27/8/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ; việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao khác theo quy định.

+ Thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện văn bản, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ theo Quyết định thanh tra số 624/QĐ-TTCP ngày 27/8/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ (nếu có); việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao khác theo quy định.

+ Thanh tra trách nhiệm đối với Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện văn bản, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao khác theo quy định.

+ Thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện văn bản, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ theo Quyết định thanh tra số 624/QĐ-TTCP ngày 27/8/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ; việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao khác theo quy định.

+ Thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc về việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; tiếp công dân; xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện văn bản, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh liên quan đến thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ theo Quyết định thanh tra số 624/QĐ-TTCP ngày 27/8/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ (nếu có); việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao khác theo quy định.

- Thành lập Đoàn kiểm tra việc xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra và xử lý sau thanh tra tại các sở và UBND cấp huyện (khi xét thấy cần thiết).

- Thành lập Đoàn thanh tra liên quan đến đơn khiếu nại, tố cáo của công dân nếu nội dung khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp (khi xét thấy cần thiết).

- Thanh tra đột xuất khi có chỉ đạo của UBND tỉnh và thanh tra lại khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

- Thực hiện các cuộc thanh tra chuyên đề, diện rộng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ (nếu có).

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Thanh tra tỉnh chủ động trong công tác tiếp công dân, công tác đối thoại với người dân, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp dân theo quy định, thực hiện tốt theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.

- Tiếp tục phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xử lý, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo tinh thần Kế hoạch 363/KH-TTCT ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ, Kế hoạch số 52/KH-TCT của Tổ công tác theo Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

- Đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các quyết định giải quyết đơn khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.

- Giải quyết đơn thẩm quyền của Chánh thanh tra tỉnh và tham mưu giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng thời hạn, đúng quy định của pháp luật.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng

- Thực hiện tốt Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, các quy định về công khai minh bạch của Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

- Thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức. Thanh tra, kiểm tra công tác kê khai, xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, phát hiện, xử lý kịp thời nghiêm minh các vụ việc tham nhũng. Tổ chức công tác nắm bắt

tình hình, phát hiện tham nhũng, tập trung vào những lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao (đầu tư xây dựng, đất đai, tài chính ngân sách, mua sắm công...).

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Tham mưu xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch về phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo, đôn đốc thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng.

- Theo dõi việc phát hiện, xử lý các vụ án tham nhũng, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ ngành thanh tra.

4. Thực hiện nhiệm vụ hoàn thiện thể chế - xây dựng kiện toàn đội ngũ cán bộ thanh tra

- Kiện toàn tổ chức, bộ máy của các cơ quan Thanh tra tỉnh:

+ Kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thanh tra theo hướng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Theo đó, quan tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ tham mưu, trực tiếp đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đổi mới, nâng cao hiệu quả việc kê khai, công khai, minh bạch tài sản, thu nhập, xác minh nguồn gốc tài sản, thu nhập có dấu hiệu bất minh để có cơ sở xem xét, làm rõ các hành vi tham nhũng.

+ Tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ thanh tra, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thanh tra tỉnh.

- Đổi mới phương thức hoạt động của cơ quan thanh tra tỉnh:

+ Tập trung, tạo sự chuyển biến trong việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật, kiến nghị xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân không chấp hành kết luận thanh tra.

+ Đổi mới, tăng cường công tác giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, thẩm định dự thảo kết luận thanh tra khi có yêu cầu của người ra quyết định thanh tra và người đứng đầu cơ quan thanh tra, công khai kết quả, quyết định xử lý về thanh tra. Tập trung xem xét tính hợp pháp, chính xác của các kết luận thanh tra nhằm phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật để tiến hành thanh tra lại theo quy định. Hoàn thiện và đẩy mạnh việc triển khai các quy định về bảo đảm việc thực hiện kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra theo hướng tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước và các biện pháp xử lý trách nhiệm.

+ Đẩy mạnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc kê khai, công khai, minh bạch tài sản, thu nhập.

+ Chú trọng việc phát hiện các sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật và nâng cao chất lượng các kiến nghị qua hoạt động thanh tra. Phát huy vai trò Chánh Thanh tra tỉnh trong việc chủ động quyết định thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực thuộc thẩm quyền.

+ Tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đối với tổ chức, cá nhân; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính, vi phạm pháp luật bảo đảm trật tự, kỷ cương pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng Nghiệp vụ 1, 2, 3 căn cứ Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh, tham mưu triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra.

- Trưởng các phòng Nghiệp vụ 1, 2, 3 căn cứ vào nhiệm vụ được phân công về công tác quản lý nhà nước, có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đối với Thanh tra các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Thanh tra các sở, ban, ngành trong việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 theo đúng quy định.

- Đối với các cuộc thanh tra chuyên đề, diện rộng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ (nếu có), nội dung và đối tượng thanh tra chuyên đề, diện rộng liên quan đến quản lý nhà nước của phòng nghiệp vụ nào được phân công theo dõi, quản lý thì phòng đó chủ trì thực hiện.

Trên đây là kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh Đồng Nai./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (b/c);
- BLĐ Thanh tra tỉnh;
- Các Phòng thuộc Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT; Phòng NV3 (Lg).

**KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**

Trương Thị Mỹ Dung